

ประเด็น ยุทธศาสตร์ ฉบับที่ A15	24 ก.พ. 68	วิทยาลัยการทัพบก
ประเด็น ยุทธศาสตร์ไอซ์แลนด์	การเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของไอซ์แลนด์ต่อการเปลี่ยนแปลง	
ประเด็นสำคัญ	<ul style="list-style-type: none"> - วิเคราะห์รัฐบาลชุดใหม่ของไอซ์แลนด์ - วิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย 	



นายกรัฐมนตรีหญิงคนใหม่ของไอซ์แลนด์ Kristrún Mjöll Frostadóttir (36) ที่เข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อเดือนธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา กล่าวว่า ไอซ์แลนด์จะได้รับประโยชน์หากเปลี่ยนมาใช้เงินสกุลยูโร และจะจัดตั้งคณะผู้เชี่ยวชาญขึ้นเพื่อพิจารณาข้อดีและข้อเสียระหว่างการคงใช้เงินโครนไอซ์แลนด์ กับการเปลี่ยนมาใช้เงินยูโร จากผลการสำรวจพบว่า กว่าร้อยละ 54 ของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามต้องการให้ไอซ์แลนด์เข้าร่วมเป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ทั้งนี้ ไอซ์แลนด์ไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการเข้าร่วมสหภาพยุโรปมาโดยตลอด แต่ปัญหาต่างๆ เช่น วิกฤตการณ์ทางการเงินในปี 2008 Brexit และปัญหาภายในประเทศอื่นๆ ทำให้ไอซ์แลนด์เริ่มยอมรับแนวคิดเรื่องการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปมากขึ้น

นายกรัฐมนตรี Kristrún Mjöll Frostadóttir กล่าวว่าเธอมีเป้าหมายที่จะลดอัตราเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ย โดยตั้งเป้าหมายแรก คือ การรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ และลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในนโยบายการคลัง และสร้างความมั่งคั่งในภาคเอกชนให้มากขึ้น

การที่รัฐบาลชุดใหม่ของไอซ์แลนด์จะจัดทำประชามติการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ภายในปี 2027 สามารถวิเคราะห์ได้ในหลายมุมมอง ทั้งในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ และการเมืองระหว่างประเทศ ดังนี้:

1. การเมืองและอุดมการณ์ของรัฐบาลไอซ์แลนด์

การจัดทำประชามติเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในไอซ์แลนด์แสดงถึงการตัดสินใจทางการเมืองของรัฐบาลใหม่ ซึ่งมีความหมายว่า อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทางทิศทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสมาชิก EU ในอนาคต ไอซ์แลนด์เคยพิจารณาเข้าร่วม EU มาแล้วในอดีต แต่ได้รับการต่อต้านจากกลุ่มการเมืองภายในประเทศ รวมถึงประเด็นเกี่ยวกับการควบคุมทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การประมง ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศ อย่างไรก็ตาม การตั้งประชามติในปี 2027 อาจสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวคิดของรัฐบาลหรือพรรคการเมืองใหม่ที่มีความสนใจที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ EU หรืออาจเป็นการตอบสนองต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เปลี่ยนไปในระดับโลก

2. เศรษฐกิจของไอซ์แลนด์

การเข้าร่วม EU อาจมีผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของไอซ์แลนด์ ซึ่งปัจจุบันไม่ได้เป็นสมาชิก EU แต่เป็นสมาชิกของพื้นที่เศรษฐกิจยุโรป (EEA) และมีการเจรจาเกี่ยวกับสหภาพยุโรปในด้านการค้า การที่ไอซ์แลนด์จะเป็นสมาชิก EU อาจช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศได้ เนื่องจากจะสามารถเข้าถึงตลาดเดียวของ EU ได้มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลดีต่อภาคธุรกิจและการลงทุนต่างประเทศ แต่ในทางกลับกัน ไอซ์แลนด์อาจต้องปรับตัวในการจัดการกับกฎระเบียบและข้อบังคับของ EU ซึ่งอาจมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมบางประเภท เช่น การประมง หรือการเกษตร

3. ปัจจัยทางการเมืองระหว่างประเทศ

ในมุมมองทางการเมืองระหว่างประเทศ การตัดสินใจของไอซ์แลนด์ในการจัดทำประชามติอาจมีผลต่อความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในแถบสแกนดิเนเวีย เช่น นอร์เวย์ และสวีเดน ซึ่งบางประเทศในกลุ่มนี้เป็นสมาชิก EU ส่วนประเทศที่ไม่เป็นสมาชิก เช่น นอร์เวย์ มีความร่วมมือกับ EU ผ่าน EEA เช่นกัน การตัดสินใจของไอซ์แลนด์อาจมีผลกระทบต่อการปรับตัวทางการเมืองของภูมิภาคนี้ และยังสามารถสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค

4. ความคิดเห็นของประชาชน

การจัดทำประชามติเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ซึ่งสะท้อนถึงระบอบประชาธิปไตยที่มีการเคารพความคิดเห็นของประชาชน การตัดสินใจนี้จึงต้องมีการทำความเข้าใจอย่างถี่ถ้วนเกี่ยวกับประโยชน์และความเสี่ยงในการเข้าร่วม EU หากประชาชนมีความเชื่อมั่นในข้อดีของการเป็นสมาชิก EU และเห็นประโยชน์จากการเข้าถึงทรัพยากรและตลาดของยุโรป การประชามติอาจผ่านไปได้อย่างราบรื่น แต่หากมีข้อกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียอำนาจในการตัดสินใจภายในประเทศหรือผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติ อาจทำให้ประชามติไม่ผ่านไป



5. การเปลี่ยนแปลงในระดับโลก

ในมุมมองที่กว้างขึ้น การตัดสินใจของไอซ์แลนด์อาจมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเมืองในระดับโลก เช่น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงครามการค้า หรือผลกระทบจากการถอนตัวของสหราชอาณาจักร (Brexit) ซึ่งส่งผลให้หลายประเทศต้องพิจารณาความสัมพันธ์ของตนกับ EU ใหม่ การตัดสินใจของไอซ์แลนด์ในปี 2027 อาจเป็นการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงนี้

บทวิเคราะห์ผลกระทบต่อไทย ข้อเสนอแนะ โอกาสและแนวทาง และความคิดเห็น

- หากไอซ์แลนด์เข้าร่วม EU อาจช่วยให้การส่งออกไทยราบรื่นมากขึ้น เนื่องจากใช้มาตรฐานเดียวกับการนำเข้าสินค้าของ EU และหากไอซ์แลนด์เปลี่ยนมาใช้เงินยูโร คาดว่าความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนอาจลดลง ส่งผลให้ผู้ส่งออกไทยอาจสามารถวางแผนด้านต้นทุน และราคาได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเงินยูโรเป็นสกุลเงินที่มีเสถียรภาพสูงกว่าเงิน โครนไอซ์แลนด์

- การลดอัตราเงินเฟ้อและดอกเบี้ยในไอซ์แลนด์ อาจช่วยเพิ่มกำลังซื้อของผู้บริโภค ซึ่งอาจส่งผลบวกต่อการส่งออกสินค้าจากไทย ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2567 (มกราคม – พฤศจิกายน) การค้าระหว่าง

ประเทศของไทยกับไอซ์แลนด์มีมูลค่ารวม 14.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลงร้อยละ 20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ประกอบด้วย การส่งออกจากไทยไปตลาดไอซ์แลนด์ มูลค่า 7.4 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 22 และการนำเข้าสินค้าจากไอซ์แลนด์ มูลค่า 7.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง ร้อยละ 42

• หากเศรษฐกิจไอซ์แลนด์มั่นคงและเติบโตตามแผนการแก้ไขเสถียรภาพเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดใหม่ อาจช่วยกระตุ้นการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยหรือสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงจากไทย ทั้งนี้ ในช่วง 11 เดือนแรกของปี 2567 (มกราคม – พฤศจิกายน) รายการสินค้าส่งออก 5 อันดับแรกที่สำคัญของไทยในตลาดไอซ์แลนด์ ได้แก่



○ อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 1.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 27

○ ผลิตภัณฑ์ข้าวสาลีและอาหารสำเร็จรูปอื่นๆ 0.9 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 15

○ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง 0.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 934

○ อัญมณีและเครื่องประดับ 0.7 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 58

○ ข้าว 0.6 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 12

การจัดทำประชาคมในปี 2027 เกี่ยวกับการเข้าเป็นสมาชิก EU ของไอซ์แลนด์เป็นการตัดสินใจทางการเมืองที่สามารถมีผลกระทบทั้งในระดับประเทศและในระดับระหว่างประเทศ โดยการวิเคราะห์ในแง่เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมจะช่วยให้เห็นภาพรวมของการตัดสินใจนี้ได้อย่างชัดเจน ไอซ์แลนด์ต้องพิจารณาความได้เปรียบและความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการเป็นสมาชิก EU อย่างรอบคอบ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การรักษาความเป็นอิสระในการตัดสินใจ และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่มีความสำคัญสำหรับประเทศ

พ.อ. สุเทพ ยั่งยืน
 อจ.อก.สมย.วทบ.

อ้างอิง

: <https://www.ditp.go.th/post/193481>